

บันทึกการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๐

ณ ตึกรัฐสภา

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และนางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ขึ้นบัลลังก์

ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศกล่าวเปิดประชุม จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

๑. พันตรี อาณันย์ วัชรโรทัย สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ได้ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐

ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา ๑ นาที

๒. การบริจาคเงินของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้

ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ ที่ประชุมเห็นชอบให้สมาชิกฯ บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ท่านละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

๓. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

๔. สรุปการประชุมว่าด้วยความปลอดภัยทางถนนสำหรับสมาชิกสภานิติบัญญัติ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติของสมาชิกรัฐสภา

ที่ประชุมรับทราบ

ต่อจากนั้น ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องที่คณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้ว ตามลำดับ คือ

๑. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง เรื่อง การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ (ในระเบียบวาระที่ ๓.๑)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้อนุญาตให้ พันตำรวจโท ไพรัชพัฒน์ สิริวิชากรกุล นายเป็นไท วิมุกตายน และว่าที่ร้อยตรี วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดิ์ อนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม ตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นายเสรี สุวรรณภานนท์ ประธานกรรมการ และกรรมการได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมการฯ โดยให้คณะกรรมการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงานไปยังคณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติให้มีผู้แทนคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง จำนวน ๑ คน เข้าร่วมเป็นกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับรายงานดังกล่าวในชั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

๒. รายงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเรื่องการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์และกำหนดพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (ในระเบียบวาระที่ ๓.๒)

ก่อนที่ที่ประชุมจะพิจารณา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให้ ศาสตราจารย์เผด็จศักดิ์ จารยะพันธุ์ อนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะกิจศึกษาการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเล และพลเรือตรี ศิริชัย เนยทอง ผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการเดินเรือ กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุมตามข้อบังคับฯ ข้อ ๕๘

นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ประธานกรรมการ และกรรมการ
ได้เสนอรายงาน โดยมีรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่หนึ่ง
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่ สมาชิกฯ อภิปราย ประธานกรรมการและกรรมการ
ตอบชี้แจง ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับรายงานของคณะกรรมาธิการฯ โดยให้
คณะกรรมาธิการนำความเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ ไปปรับปรุงก่อนส่งรายงาน
ไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไป

ต่อมา ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
โดยสมาชิกฯ ได้หารือในเรื่องต่าง ๆ ต่อที่ประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๔.๒๕ นาฬิกา

๑.

(นายสรศักดิ์ เพียรเวช)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักกรรมการประชุมและชวเลข

กลุ่มงานรายงานการประชุม

โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๓, ๐ ๒๒๔๔ ๑๓๑๐

โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๓๗๒

www.parliament.go.th